

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :		
Date : 14 ก.พ. 2562	Page : 7	No : 62046929

ขอเงินกู้ธกส.6พันล้านบาท.

● ขอรถตัดอ้อยลดฝุ่นพิษ

นางวรรณ ชิตอรุณ เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สอน.เตรียมหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขอให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถตัดอ้อย เหลือ 1% จากเดิม 2% โดยคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 62-64 ปีละ 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังขอขยายเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อจาก 7 ปี เป็น 9-10 ปี เนื่องจากต้องการสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยลดการเผาลง หันมาใช้เครื่องจักรตัดอ้อยแทน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดฝุ่นขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 ที่อยู่ในชั้นวิกฤติ และได้ตั้งเป้าหมายปี 64 จะไม่มีการเผาอ้อยทั้งหมด จากปัจจุบันยังมีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบอยู่ประมาณ 57% ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบทั้งระบบ สอน.จึงต้องหามาตรการมาสนับสนุนให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ เพราะการตั้งเป้าหมายที่ผ่านมามีปริมาณอ้อยทั้งระบบประมาณ 90 ล้านตันต่อปี แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 120 ล้านตัน

ทั้งนี้หาก ธ.ก.ส.อนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าวเหลือ 1% ภาครัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 4% ต่อปี หากเจรจา ธ.ก.ส.เรียบร้อยแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม จะส่งเรื่องไปยังที่ประชุม ครม.เพื่ออนุมัติต่อไป ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการปลูกอ้อย ให้เข้มงวดเกษตรกรไม่ให้เผา



อรรณพ ธีลอรุณ

ตาล, สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล และสมาคมผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย เพื่อหามาตรการระยะสั้น กลาง และยาว ในการพัฒนาอ้อยทั้งระบบ ซึ่งต้องให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ เพราะต้องยอมรับปัญหาของชาวไร่อ้อย ถึงเรื่องการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เราจึงต้องส่งเสริมให้ใช้รถตัดอ้อยเข้ามาแทน ซึ่งปัจจุบันถ้า

อ้อย ซึ่งมีบางรายถูกจับแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ถ้าหากทุกฝ่ายช่วยกันกดดัน เชื่อว่าปัญหาจะลดลงแน่นอน รวมทั้งร่วมณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่อ้อยทราบว่า อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั้นต้น ต้นละ 30 บาท โดยเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีกาบ ในฤดูกาลผลิตปี 61/62 จะนำไปเฉลี่ยคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 70%

“สอน.ได้เชิญผู้แทนจากสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน, 3 สมาคมโรงงานน้ำ

ตาล, สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล และสมาคมผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย เพื่อหามาตรการระยะสั้น กลาง และยาว ในการพัฒนาอ้อยทั้งระบบ ซึ่งต้องให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ เพราะต้องยอมรับปัญหาของชาวไร่อ้อย ถึงเรื่องการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เราจึงต้องส่งเสริมให้ใช้รถตัดอ้อยเข้ามาแทน ซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นของต่างประเทศ ก็จะมีราคาค่อนข้างสูง โดยมีราคาขั้นต่ำประมาณ 12 ล้านบาท หากเป็นรถตัดอ้อยของไทยเอง จะมีราคาเพียงแค่ 6-7 ล้านบาทเท่านั้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า รถตัดอ้อยของไทยนั้นอาจมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับรถตัดอ้อยของต่างประเทศที่เป็นผู้ผลิต อย่างไรก็ตามเวลานี้มีเครื่องตัดอ้อยอีกประเภทหนึ่ง ชื่อ แร็ปเตอร์ ซึ่งเป็นของคนไทย มีราคาประมาณ 3-4 แสนบาทเท่านั้น โดยต้องมาดูกันว่าเครื่องตัดอ้อยชนิดนี้ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือมีความคุ้มค่าน้อยอย่างไร”.